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โดย ณัฐทิพย์  กบิลคาม 
สถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภา 

 
เริ่มประชุมเวลาประมาณ ๑๓.๐๐ น. 

  นายวิสุทธิ์  ไชยณรุณ รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนท่ีสอง ทําหน้าท่ีประธานในท่ีประชุม 
จากนั้นได้อนุญาตให้สมาชิกอภิปรายปรึกษาหารือในเรื่องความเดือดร้อนของประชาชนฝากให้รัฐบาลและ
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องพิจารณาดําเนินการแก้ไขต่อไป โดยใช้เวลาอภิปราย ๗๕ นาที 

  ต่อมาประธานขอหารือต่อท่ีประชุมเพ่ือนําระเบียบวาระเรื่องท่ีประธานจะแจ้งต่อท่ีประชุมมา
ดําเนินการก่อน ซ่ึงท่ีประชุมไม่ขัดข้อง จากนั้นประธานได้แจ้งให้ท่ีประชุมทราบ ดังนี้ 

  - รับทราบ พลเอก พิชาญเมธ ม่วงมณี สมาชิกแบบบัญชีรายชื่อพรรคประชาธิปัตย์ ถึงแก่
อนิจกรรม ท้ังนี้ประธานและสมาชิกในท่ีประชุมร่วมยืนไว้อาลัยให้แก่ พลเอก พิชาญเมธ เป็นเวลา ๑ นาที 

  - รับทราบ ประกาศสภาผู้แทนราษฎรให้ผู้มีรายชื่อในบัญชีรายชื่อลําดับถัดไปของพรรค
ประชาธิปัตย์ คือ นายอิสรา  สุนทรวัฒน์ เลื่อนข้ึนเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแทน พลเอก พิชาญเมธ ม่วง
มณี และนายอิสรา ได้กล่าวปฏิญาณตนเข้ารับหน้าท่ีต่อท่ีประชุมสภาผู้แทนราษฎร 

  - รับทราบผลการดําเนินการตามข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่าง
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ... 

  - รับทราบ เรื่องประธานสภาผู้แทนราษฎรได้อนุญาตให้นําเรื่องขออนุญาตสภาผู้แทนราษฎร
เพ่ือพิจารณาคดีอาญาสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ร้อยตํารวจเอกนิติภูมิ  นวรัตน์ ในระหว่างสมัยประชุมออก
จากระเบียบวาระการประชุมตามข้อบังคับการประชุมฯ ข้อ ๑๗๙ วรรคสอง 

  - รับทราบการพิจารณาของวุฒิสภา จํานวน ๒ เรื่อง 

  ๑. วุฒิสภาได้ลงมติให้ขยายเวลาการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ จํานวน ๒ ฉบับ 

   - ร่างพระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับท่ี..) พ.ศ... (ว่าด้วยการอนุวัติการตามความตก
ลงว่าด้วยการอํานวยความสะดวกในการขนส่งข้ามพรมแดนภายใต้อนุภูมิภาคลุ่มน้ําโขงตอนบน The GMS 
Agreement ออกไปเป็นกรณีพิเศษ 

   - ร่างพระราชบัญญัติกําหนดวิทยฐานะผู้สําเร็จวิชาการทหาร (ฉบับท่ี..) พ.ศ... 
ออกไปเป็นกรณีพิเศษ 
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๒. วุฒิสภาได้ลงมติเห็นชอบด้วยกับร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยกับการเข้าชื่อเสนอกฎหมาย 
พ.ศ. ซ่ึงคณะกรรมาธิการร่วมกันพิจารณาเสร็จแล้ว 

ต่อจากนั้นประธานได้ดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังนี้ 

เรื่องท่ีท่ีประชุมเห็นชอบให้เลื่อนข้ึนมาพิจารณาก่อน จํานวน ๓ เรื่อง 

๑. ท่ีประชุมลงมติรับหลักการแห่งร่างพระราชบัญญัติประกันชีวิต (ฉบับท่ี..) พ.ศ.. ซ่ึง
คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ ซ่ึงมีการพิจารณาเสร็จแล้วในคราวประชุมเม่ือวันพฤหัสบดีท่ี ๒๑ มีนาคม
และต้ังกรรมาธิการวิสามัญเอพิจารณาร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว จํานวน ๓๑ ท่าน กําหนดการแปร
ญัตติภายใน ๗ วัน 

๒. ท่ีประชุมพิจารณาร่างพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถ่ิน (ฉบับท่ี..) 
พ.ศ.. ๒ ฉบับ เสนอโดยคณะรัฐมนตรี และเสนอโดย ส.ส.สนอง เทพอักษรณรงค์ กับคณะ ท้ังนี้ร่าง
พระราชบัญญัติดังกล่าวมีหลักการโดยแก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วน
ท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๐๐ เพ่ือกําหนดให้ผู้รับบํานาญสามารถนําสิทธิในบําเหน็จตกทอดไปเป็นหลักทรัพย์
ในการประกันการกู้เงินได้ (เพ่ิมลักษณะ ๓/๒ มาตรา ๔๖/๔ และมาตรา ๔๖/๕ และเพ่ิมมาตรา ๔๘/
๑) ส่วนเหตุผลในการเสนอเนื่องจากพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข้าราชการ พ.ศ. ๒๔๙๔ ซ่ึงแก้ไข
เพ่ิมเ ติมโดยพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข้าราชการ (ฉบับท่ี ๒๖) พ.ศ. ๒๕๕๓ และ
พระราชบัญญัติกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ (ฉบับท่ี ๗) พ.ศ. ๒๕๕๓ ได้บัญญัติให้ผู้รับบํานาญ
สามารถนําสิทธิในบําเหน็จตกทอดไปเป็นหลักทรัพย์ในการประกันการกู้เงินกับสถาบันการเงินเพ่ือ
บรรเทาความเดือดร้อนของผู้รับบํานาญและส่งเสริมการลงทุนอันเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจของไทยใน
ภาพรวมอีกทางหนึ่ง ดังนั้น สมควรแก้ไขเพ่ิมเติมบทบัญญัติเก่ียวกับบําเหน็จบํานาญของข้าราชการ
ส่วนท้องถ่ินในพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๐๐ ให้สอดคล้องกัน
เพ่ือให้ข้าราชการส่วนท้องถ่ินผู้รับบํานาญสามารถนําสิทธิในบําเหน็จตกทอดไปเป็นหลักทรัพย์ในการ
ประกันการกู้เงินกับสถาบันการเงินอันเป็นการได้รับประโยชน์เช่นเดียวกับข้าราชการภายหลัง รมต.
ประชา ประสพดี รมช.กระทรวงมหาดไทย และ ส.ส.สนอง แถลงหลักการและเหตุผลแล้วในการ
พิจารณาพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถ่ิน ในวันนี้มีสมาชิกอภิปรายอย่าง
กว้างขวางภายหลังปิดอภิปรายแล้วท่ีประชุมลงมติรับหลักการแห่งร่างพระราชบัญญัติบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการส่วนท้องถ่ิน และส่งให้กรรมาธิการการปกครองท้องถ่ินสภาผู้แทนราษฎรพิจารณา
กําหนดแปรญัตติภายใน ๗ วัน 

๓. ต่อมาท่ีประชุมสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
พ.ศ.. ซ่ึงคณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ ท้ังนี้ร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวมีหลักการและเหตุผล ดังนี้ 
หลักการเพ่ือปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ส่วนเหตุผลในการเสนอนั้นผู้เสนอให้
เหตุผลว่า โดยท่ีสมควรปรับปรุงการศึกษาระดับอุดมศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทาง
เศรษฐกิจและสังคม โดยมีการส่งเสริมให้มหาวิทยาลัยของรัฐพัฒนาไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัยของรัฐท่ี
ไม่เป็นส่วนราชการแต่อยู่ในกํากับของรัฐ เพ่ือประโยชน์ในการบริหารจัดการท่ีเป็นอิสระและมีความ
คล่องตัว สามารถจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษาได้อย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน โดย
การจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาจะต้องคํานึงถึงความเป็นอิสระ สามารถพัฒนาระบบบริหารและมี
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ความเป็นเลิศทางวิชาการ ซ่ึงสอดคล้องกับกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ ดังนั้น สมควรปรับปรุง
การบริหารมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ให้ เ ป็นไปตามแนวทางดังกล่าว ในการพิจารณาร่าง
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มีสมาชิกอภิปรายอย่างกว้างขวาง ซ่ึงแสดงความเห็นท้ังเห็น
ด้วยและไม่เห็นด้วย  พร้อมท้ัง ต้ังข้อสังเกตและเสนอข้อเสนอแนะหลากหลายประเด็น เช่น 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ควรคงเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัยด้านการเมืองไว้, การบริหารจัดการท่ีเป็น
อิสระควรมีการตรวจสอบเพ่ือความโปร่งใสได้, ควรมีหลักเกณฑ์ในการประเมินอาจารย์และบุคลากร
ทางการศึกษาให้ชัดเจนป้องกันการถูกกลั่นแกล้ง, การนํามหาวิทยาลัยออกนอกระบบควรคํานึงถึง
คุณภาพของนักศึกษา และควรป้องกันกระบวนการศึกษาเชิงธุรกิจซ่ึงจะเป็นการปิดก้ันนักศึกษา
ผู้ด้อยโอกาส, ควรมีกองทุนการวิจัยและกองทุนสนับสนุนการศึกษาบรรจุในร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้
ด้วย เป็นต้น เม่ือปิดอภิปรายแล้ว รมต.พงษ์เทพ เทพกาญจนา รมว.กระทรวงศึกษาธิการ ตอบชี้แจง 
โดยได้ตอบชี้แจงในประเด็นเก่ียวกับการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย และเห็นด้วยกับข้อเสนอของ
สมาชิกท่ีเสนอให้มีตัวแทนของนักศึกษาในคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ส่วนการตรวจสอบการ
ดํ า เนิ น ง านของมห าวิ ท ย าลั ย นั้ น เ ป็ นหน้ า ท่ี ขอ ง สภ ามหา วิ ท ย าลั ย  ส่ ว น จุ ด เ ด่ นขอ ง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นั้นในร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ยังคงความเป็นมหาวิทยาลัยด้านการเมือง
การปกครองและรับใช้ประชาชน ด้านผลกระทบต่อบุคลากรของมหาวิทยาลัยนั้นร่างพระราชบัญญัติ
ฉบับนี้ใด้บัญญัติให้โอกาสบุคลากรสามารถเลือกอยู่ในสถานะเดิม หรือจะเลือกเป็นพนักงาน
มหาวิทยาลัยก็ได้  ท้ังนี้พนักงานมหาวิทยาลัยจะต้องได้รับค่าตอบแทนท่ีไม่น้อยกว่าค่าตอบแทนท่ีเคย
ไ ด้ รั บ  เ ม่ื อ รั ฐ มนตรี ตอบชี้ แจ งแล้ วประธ าน ไ ด้ ขอ เลื่ อนการล งม ติ ร่ า งพะร าช บัญญั ติ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ไปในการประชุมสัปดาห์หน้า และสั่งปิดประชุม เวลา ๒๐.๒๕ นาฬิกา 


